
  

 

อย. เผยกรณีขาวกัญชารักษาโรคมะเร็ง  

 จากกรณีท่ีมีกระแสขาวเกี่ยวกับการใชกัญชารักษาโรคมะเร็ง อย. ขอช้ีแจงวา ปจจุบันยังไมมียาจาก

กัญชาท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนตํารับยาแตอยางใด เนื่องจากยังไมมีขอมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคน เพียง

พอท่ีจะยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใชรักษาโรคมะเร็ง  

 เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผย

วาจากกรณีท่ีมีกระแสขาวเกี่ยวกับการใชกัญชารักษาโรคมะเร็งนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)              

ซึ่งมีหนาท่ีในการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ขอช้ีแจงวา กัญชาจัดอยูในกลุม

ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย 

นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจะไดอนุญาตโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ปจจุบันยังไมมียาจากกัญชาท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนตํารับ

ยาแตอยางใด เนื่องจากยัง ไมมีงานวิจัยทางวิชาการในคนยืนยันวาสามารถรักษาโรคมะเร็งได ท้ังนี้ อย. ได

ตระหนักถึงประโยชนของกัญชาและสารสกัดจากกัญชาในการนํามาใชในการบําบัดรักษาทางการแพทย จึงได

เสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 เปดใหสามารถนํากัญชารวมถึงสารสกัดจาก

กัญชามาใชประโยชนทางการแพทยในการรักษาโรคได ตามคําส่ังของผูประกอบการวิชาชีพเวชกรรม 

ผูประกอบการวิชาชีพการแพทยแผนไทยสาขาเวชกรรมไทย หรือผูประกอบการวิชาชีพการแพทยแผนไทย

ประยุกต โดยระหวางท่ี อย. พิจารณาแกไขพระราชบัญญัติฯ นี้ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดจัดทํารางประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับยา

เสพติดหลายฉบับบรรจุไวเปนรางประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับเดียว อย. จึงไดสงรางพระราชบัญญัติยาเสพ

ติดใหโทษท่ีมีการแกไขดังกลาวให ป.ป.ส. เพื่อประกอบการจัดทํารางประมวลกฎหมาย ซึ่งรางประมวลกฎหมาย

นี้คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบกับหลักการของรางฯ เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2559 ขณะนี้อยูระหวางข้ันตอน

การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ปจจุบันมีการใชกัญชาในทางการแพทยของตางประเทศ โดยมีขอบงใชของยา ไดแก บรรเทาอาการ

คล่ืนไสอาเจียนท่ีเกิดจากการใชเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็ง เพิ่มความอยากอาหารในผูปวยโรคเอดส รักษาภาวะ

ปวดเกร็งในผูปวยโรคปลอกประสาทเส่ือมแข็ง รักษาอาการปวดในผูปวยโรคมะเร็ง ขอมูลการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการนํากัญชามาใชในการรักษาโรค ขณะนี้ยังอยูในระหวางการศึกษาวิจัย เชน การศึกษาวิจัยในการ

รักษาผูปวยมะเร็ง  ชนิดตาง ๆ เปนตน และในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ก็ยังไมมีการรับรองใหมีการนํา

พืชกัญชามาใช ในการรักษาโรคมะเร็ง เนื่องจากยังไมมีขอมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนเพียงพอท่ีจะยืนยัน

ประสิทธิผลและความปลอดภัย ท้ังนี้ อย. ยังคงมุงมั่นสงเสริมใหเกิดการพัฒนายาท่ีดี มีประสิทธิภาพในการ

รักษา และไมเคยปดกั้นความกาวหนาทางวิชาการแตอยางใด รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ อย. กลาวใน

ท่ีสุด  
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